
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2023, miðvikudaginn 19. apríl var haldinn 413. fundur samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14 og hófst kl. 08:23. 
Mætt: Þorvaldur Daníelsson Reykjavík, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Bjarni Theodór 
Bjarnason Garðabæ, Sigvaldi Egill Lárusson Kópavogi og Ragnhildur Jónsdóttir varamaður 
fyrir Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi. Sævar Birgisson Mosfellsbæ tók sæti á 
fundinum með rafrænum hætti. 
Jafnframt: Anna Karen Arnarsdóttir fjármálastjóri, Magnús Árnason forstöðumaður 
skíðasvæðanna tók sæti á fundinum með rafrænum hætti og Helga Björnsdóttir verkefnastjóri 
sem ritaði fundargerð. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Fram fer umræða um verkefni í Skálafelli. 
 Samþykkt að fresta framkvæmdum í Skálafelli árið 2024 og uppfæra 

fjárfestingaráætlun í samræmi við það.  Lokið verði við framkvæmdir í Bláfjöllum skv. 
áætlun. 

 
- kl. 08:40 tekur Eiríkur Björn Björgvinsson sæti á fundinum. 
 

Fundi slitið kl. 09:20 
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